
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

วันที่ 16  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ประธานสภาเทศบาล 
2. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางคำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
4. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
5. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
6. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
7. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
8. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
9. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

10. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
11. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู  (ลากิจ) 
   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายนรินทร์  สุริยโคตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
2. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
3. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
4. นายสมพจน์  ตรัสศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
5. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
6. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
7. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธา 
8. นายธวัชชัย  เหลือผล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจำนวน 11 คน ไม่มาประชุม 1 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน 
ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  เรื่องท่ี 1 สมาชิกสภาเทศบาล ท่านชัยสิทธิ์  ทิทา ขอลากิจ พาพ่ีน้องไปพบ  
ประธานสภาเทศบาล แพทย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

-  
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ร่างบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2565  เชิญผู้เกี่ยวข้อง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 งบประมาณ 255,000  
บาท 
ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2565  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  ถนนข้างบ้าน 
นายเข็มชาติ  เหลี่ยมสิงขรณ์ ถึงหน้าบ้าน นายทองนาค  พลนาคู  หมู่ที่ 10  
ข้อความใหม่  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 423.50 ตารางเมตร  ถนนข้างบ้าน 
นายเข็มชาติ  เหลี่ยมสิงขรณ์ ถึงหน้าบ้าน นายทองนาค  พลนาคู  หมู่ที่ 10 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าว งบประมาณยังคงเท่าเดิม คือ 
255,000 บาท   จึงเรียนเพ่ือสภาพิจารณาอนุมัติ 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ตามท่ีท่านนายกนำเรียนที่ประชุมเรื่องขนาดรูปแบบมีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ 
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นายเชวง  รังหอม ถนนตัวนี้ผมไปวัดด้วยตัวเองกับช่าง มันไปติดขัดตรงไหนทำไมถึงทำ 4 เมตร  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไม่ได้เพราะพ้ืนที่ก็ถึงหมดเพราะผมไปดูด้วยตนเอง 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขอนำเรียนว่าผมได้ประสานกับทางช่าง ผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลทุกฝ่ายเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล หาทางออกและแก้ปัญหาร่วมกัน ผมได้คุยกับเลขาสภาและผมมองว่านายช่าง

โยธาของเรา รอบรู้แต่ยังไม่รอบคอบ เนื่องจากว่าตอนไปวัด วัดแต่ปากทางได้ 4 
เมตร แต่มันเหมือนก้นไซมันคอดเข้าไปโดยบังคับด้วยกำแพงบ้านอาจารย์เข็ม
ชาติ  เสาหลักไฟฟ้าและกำแพงร้านบานปลายมันเป็นคอขวดเข้าไปถ้าจะแก้
บางส่วนมันไม่ได้ ท่านวีระเลยบอกว่าให้ช่วยดูหน่อยผมเลยบอกว่าเราไปแก้ไข
ดีกว่ามันถึงจะไม่มีปัญหาตามมาเลยมีการเรียกประชุมด่วนในวันนี้เพราะช่างจะ
ได้ลงงานตามสัญญา จึงฝากผู้เกี่ยวข้องท่านนายก ทุกท่านอย่างน้อยการสำรวจ
ออกแบบเนื้อที่ปริมาณงานอยากให้ชัดเจนว่าหัวท้ายกลางติดอะไรอย่างไรบ้าง 
จะได้วางแบบครั้งเดียวเพ่ือจะได้มาตามแก้ไข สมาชิกก็โทรถามว่าทำไมมีประชุม
อีกต้องมาอธิบายกันอีก เพ่ือจะได้แก้ปัญหาร่วมกันจะได้ไม่มีว่าไม่เป็นไปตาม
แบบ ผู้ได้รับผลกระทบคือพ่ีน้องประชาชนขอนำเรียนว่าตามที่สอบถามอาจจะ
เป็นด้วยความเร่งด่วนหรือไม่เข้าใจในเนื้องาน ไม่วัด หัว กลาง ท้าย จึงเป็นที่มา
ของการแก้ไขวันนี้ ขอขอบคุณท่านเชวงที่นำโครงการนี้เข้าไปในพ้ืนที่ชาวบ้าน
ไม่ได้คัดค้านเพียงแต่พ้ืนที่ดำเนินการไม่สามารถลงได้ตามสำรวจเดิม 

 
นายวีระ  สีระมาตร สภาพพ้ืนที่ตรงริมจะเป็นร่องน้ำเข้าไปถ้าวัดตรงปากทางจะได้ 4 เมตรกว่า  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พอเข้าไปด้านในกำแพงบ้านอาจารย์เข็มชาติจะเบี่ยงออกมาทำให้ทางแคบมา

ทางอีกฝั่งก็มีเสาไฟฟ้าและกำแพง ถ้า 4 เมตรจะกินเสาไฟและถนนต่างระดับกัน
ถ้าขุดอาจเกิดผลกระทบกับเสาไฟ และพอเข้าไปแถวบ้านลุงทองนาคลูกชายหรือ
ลูกสะใภ้ท่านบอกกับช่างว่าให้เบียดไปทางอีกข้าง เลยนำเรียนปรึกษาท่าน
ประธานสภาจึงเป็นที่มาของการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตาม
ระเบียบพัสดุถ้ายังไม่ตรวจรับสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยราคาไม่
เปลี่ยนสามารถทำได้ 

นายเชวง  รังหอม อย่างนี้ละครับก่อนและหลังพูดไม่เหมือนเดิม ก่อนว่าทำได้เลยไม่มีปัญหา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พอจะทำก็เปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขา อย่างลูกคุณทองนาควันที่ไปวัดก็มา

จับหมาให้พอจะไปทำก็เป็นอีกแบบ ความผิดพลาดก็ขอรับผิดชอบกับช่างเพราะ
ตอนไปดูพ้ืนที่ก็คิดว่าได้ฝั่งบานปลายก็บอกว่าทำได้เลยเพื่อพ่ีน้องเรา 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา ขอพูดเรื่องการขอทำถนนขอทำทางเราพูดกันหลายครั้งให้ทำเป็นเอกสารจะดี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากไม่ว่าจะทำถนนหรืออย่างอ่ืนในที่ของคนอ่ืน อยากให้ขอเขาไว้จะได้ไม่ต้อง

มาคุยกันอีก เมื่อวานผมได้เข้าไปดูก็เห็นว่ามันแคบลงที่เข้าไปดูเพราะว่าคนที่อยู่
ข้างหลังเสียงดังทั้งวัน  

นายวิภพ  วรรณทอง ด้วยความเคารพทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะประชุมแก้ไขเพราะทำไปแล้วมันแก้อยาก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เราต้องมาแก้ร่วมกันถูกต้องแล้ว แต่ไม่อยากให้เป็นลักษณะนี้อีกการทำงานจะช้า

ไปอีก ผมเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 3.50 เมตร 
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นายอดลุย์ศักดิ์  วรสาร ฝากช่างผู้รับผิดชอบการสำรวจออกแบบต้องดูหัว ท้าย กลาง เพราะเมื่อเกิด 
ประธานสภาเทศบาล ปัญหาเนื้อที่ไม่พอต้องมาแก้ บางครั้งถ้าทางช่างไปควบคุมงานแล้วไม่แจ้งฝ่าย

บริหารหรือผู้รับผิดชอบเมื่องานลงไปแล้วต้องตามแก้ มีประเด็นที่คุยกันไม่ตรง
กับแบบแต่ปริมาตรได้ขอหารือว่าท่านมีระเบียบข้อไหนเอามาให้สภาดูเลย ต่อไป
จะไม่มีการท้วงติงกัน ปริมาตรได้ถ้าไม่ตรงตามแบบให้เอาระเบียบมาให้ดู มัน
ต้องแก้ไขร่วมกันว่าลดหรือแก้ไขแบบ ทางช่างถ้ามีปัญหาให้ท่านนำเรียนทาง
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง แล้วปรึกษาหาทางออกร่วมกัน ขอฝากไว้ทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันทั้งสมาชิก ผู้บริหาร ต่อไปให้มันชัดเจนเรื่องปริมาตร ขนาด 
คุณภาพเรื่องงานวันหยุดต้องควบคุมดูแลให้มันถูกต้อง 

 
นายสุกิจ  ศรีนิล ตอนไปสำรวจมีความรีบร้อนยอมรับว่าวัดแต่ทางเข้าเพราะความกว้างทางเข้าได้ 
นายช่างโยธา ระยะเข้าไปข้างในจึงวัดระยะความยาว ยอมรับว่าไม่ได้วัดช่วงกลาง 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขอมติที่ประชุมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 

โดยการยก 
 
มติที่ประชุม มติ 10 เสียง อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 423.50 ตารางเมตร  ถนนข้างบ้าน นายเข็ม
ชาติ  เหลี่ยมสิงขรณ์ ถึงหน้าบ้าน นายทองนาค  พลนาคู  หมู่ที่ 10 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ต่อไปวาระอ่ืนๆ ท่านายกมีเรื่องเสนอที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขอให้สมาชิกตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อไปเพ่ือทำสื่อ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประชาสัมพันธ์ 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร แจ้งเรื่องวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำการปลูกพืชฤดู 
ประธานสภาเทศบาล แล้งที่วัดนาคูใต้ พูดคุยกันเรื่องการปลูกข้าวนาปรัง ปีนี้มีน้ำอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากมีคำสั่งจากกรมชลว่าจะมีพายุเข้าให้พร่องน้ำเหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ 
บังเอิญพายุไม่ได้มาบ้านเราไปทางอีสานใต้ ปีนี้ยังไม่มีข้อมูล ปีที่แล้ว 1,200 ไร่ 
ทีผู่้ลงทะเบียน ปีนี้ยังนิ่งเพราะว่าปุ๋ยกแ็พงและน้ำก็ยังไม่รูว้่าจะปล่อยอย่างไร 
ประเด็นที่เห็นคือปีที่แล้วข้าวถูกพ่ีน้องเลยทิ้งเมล็ดพันธุ์ข้าว ตอนนี้หากันวุ่น
เหนียวแดงถังละ 200 บาท ไม่มีขาย เหนียวขาว กข 22 ก็ไม่มี บ้านเราจะทำ
ตามกระแสข้าวแพงก็จะทำพอข้าวถูกก็ทิ้ง ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครจะทำนา
ปรังก็ต้องรีบคาดว่าจะเปิดน้ำรอบแรกวันที่ 20 ธันวาคมนี้ น่าจะปล่อยน้ำ
ประมาณ 10 วัน ปีนี้ทางนากะเดามีการขุดลอกน้ำน่าจะหนุนถึงทางนาคูพัฒน์ 
ฝั่งทุ่งนามน  นากะเดาสายล่างคงจะเป็นเรื่องดี  
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นายกฤษดา  จิตปรีดา เรื่องท่ีหนึ่งเรื่องปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาคู่กับสังคมชุมชนหมู่บ้าน บ้านเราก็ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เกิดปัญหามาหลายเดือนประเด็นไม่ใช่แค่เราที่จะแก้ปัญหาแต่หมายถึงท้ังอำเภอ 

มีพ่อแม่พ่ีน้องของคนที่เขาติดยาเสพติดเข้ามาคุยกับผมว่ามีมาตรการอะไรที่จะ
ช่วยเหลือเขาเพราะว่ามันลำบากมากเวลาที่ขาดยา ทำร้ายครอบครัว พ่ีน้อง เห็น
หลายครอบครัว คือทางเทศบาลตอนที่จะเข้ามาบริหารบอกว่าจะแก้ปัญหายา
เสพติด มันมีอะไรที่จะช่วยเขาได้ เช่นเอาคนที่เขาเสพไปบำบัด ผมได้แต่บอกว่า
ให้เข้าไปถามคณะฝ่ายบริหารว่าท่านมีมาตรการอะไรบ้างซึ่งเขาเข้ามากลับไป
โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ผมมองว่าวิธีแก้ปัญหาคือน่าจะเอาเข้าประชุมระดับ
อำเภอ พูดกันบ่อยๆกับทั้งตำรวจ นายอำเภอ ว่าจะมีวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาอย่างไร ไม่ใช่ว่าไปตอนอาละวาดพอเห็นตำรวจไปก็เงียบ พอตำรวจไป
ก็อาละวาดอีก เลยเป็นปัญหาสำหรับเขาที่อยู่กับปัญหาเราจะทำอย่างไรขอฝาก
ผู้เข้าร่วมกับทางอำเภอให้จับจริงๆและเอาไปบำบัดจริงๆ และให้ตำรวจจับยาให้
จับจริงตอนนี้มันเยอะเสพไปแล้วเป็นบ้า  

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เรื่องยาเสพติดทางเทศบาล โรงพยาบาล อำเภอ ตำรวจ ได้คุยกันตลอด มีปัญหา 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ว่าพออาละวาดแจ้งตำรวจไปจับ พอขั้นประกันตัวทางครอบครัวก็ไปประกัน เป็น

คนแจ้งจับก็จริงแต่ก็ใจอ่อนไปประกัน บางรายก็ได้สอบถามตำรวจได้รับคำตอบ
ว่าพ่อแม่มาประกันด้วยความรักลูก การจับก็ได้คุยกันว่าส่งไปบำบัดต่อ 
ผู้รับผิดชอบก็จะเป็นคลินิกฟ้าใสเป็นที่ให้คำปรึกษา ทั้ง 4 ส่วนก็ได้ปรึกษาหารือ
กันตลอด 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา กรณีการไปบำบัดทางครอบครัวต้องเสียเงินหลายหมื่น ไม่ใช่ว่าตำรวจเอาไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ปกครองก็เหลืออดจนต้องใช้เงินที่มี สุขภาพเขาก็ไม่ค่อยดี เงินก็ไม่ค่อยมี ต้อง

โดยลูกทำร้ายเขาเลยต้องได้จ่ายค่าบำบัด ประเด็นคืออยากให้เราช่วยแก้ปัญหา
อย่างจริงจังและประเด็นเรื่องที่ทำถนนเข้าไป หมู่ที่ 10 เมื่อวานเสียงดังและด่า
ไปทั่ว ทั้งเผายางส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน อยากถามว่ามีหน่วยงานใดที่จะ
เข้าไปบำบัดทกุให้กับชาวบ้านที่อยู่ในส่วนนั้นและหาทางออกร่วมกันเผื่อทาง
คณะบริหารได้ร่วมพูดคุยกับทางอำเภอจะได้แจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดประเด็น
ตรงนี้ ชาวบ้านไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่เป็นปัญหาสำหรับเขาเรื่องเสียงและกลิ่นเห็น
ขอฝากไว้ด้วย 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ข้างบ้านเขาก็มาหารือผมหลายท่าน พฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
ประธานสภาเทศบาล จากเดิมจะลงทุ่งหาปูปลา แต่ตอนนี้ไมไปไหนเลยอยู่บ้านบันเทิงอย่างเดียว เมื่อ

เดือนที่แล้วมีไฮปาร์ค พูดไปเรื่อยพี่น้องก็พูดมา ผมเลยคุยกันว่าไม่มีใครเข้าไป
แก้ปัญหากฎหมายได้เหรอ พอไปแจ้งตำรวจตำรวจมาก็ปิดตำรวจไปก็เปิด เราใน
ฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนชาวบ้านก็ลำบากใจว่าปัญหาแบบนี้มันเป็น
ปัญหาโลกแตก เหตุเกิดจากสารเสพติดไม่เมาก็เอะอะโวยวายพออิ่มก็รื่นเริง ฝาก
ว่าในฐานะที่นายกเข้าประชุมส่วนราชการขอนำเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ
ปกครองว่าปัญหาของ หมู่ 10 เกิดปัญหาเสียงรบกวนและทำกิจกรรมต่างๆ ไม่
พึงประสงค์ ตอนนี้ชาวบ้านเหลือทนก็มาหารือพวกเราก็ฝากไว้ 

ที่ประชุม ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหา หมู่ 10 และกิจกรรมงานลอยกระทง 
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นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร แจ้งเชิญร่วมกิจกรมกีฬาสี่เส้า ในวันที่ 21 ธันวาคม 25656 ณ  โรงเรียนบ้าน 
ประธานสภาเทศบาล นาคู เริ่มขบวน 07.00 น. จากซุ้มประตูทางออกโรงเรียนนาคูพัฒน์เดินมายัง

โรงเรียนบ้านนาคู 
นางแจ่มจันทร์   ละอองศรี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ขออนุญาตไม่ได้เข้าร่วมเพราะต้องไปรับการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประเมินประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด สาขาผู้บริโภค  ที่สาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร สอบถามที่ประชุมจะสอบถามอ่ืนๆหรือไม่ และสั่งปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 
เลิกประชุม เวลา 10.45 น. 
 

(ลงชื่อ)     วีระ  สีระมาตร      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวีระ  สีระมาตร) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาคู 
 

              ตตรวจแล้วถูกต้องรวจแล้วถูกต้อง           ตรวจแลว้ถูกต้อง     ตรวจแล้วถูกต้อง 
  

(ลงชื่อ)  ศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา    ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  รังหอม   กรรมการ 
       (นายศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา)        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  

 
 

             ตรวจแล้วถูกต้อง  
  
(ลงชื่อ)   หอมพร  บัวบาล     กรรมการ/เลขานุการ  
           ((นางหอมพร  บัวบาล)       
            

สภาเทศบาลตำบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2565  วันที่ 16  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
ประจำปสีภาเทศบาลตำบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2565  วันที่ 16  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
ประจำปี 2566  เมื่อวันที่  16   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 
- ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  อดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
        (นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 2565  เมื่อวันที่  11   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 




